



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑ ๐๓๐

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย/รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตามที่ได้มีการประชุมหารือเรื่องข้าวเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลื่อน บัวจุม) ได้สรุปผลการหารือขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

๑. หน่วยปรับปรุงพันธุ์ข้าว ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภรณ์ แสงทอง ขอสนับสนุนงบประมาณสำหรับการผลิตเมล็ดคัด กข แม่ใจ-๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในนาปี ๒๕๕๙ ได้มีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร พิจารณาดำเนินการ

๒. การผลิตเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก และการขยายพันธุ์คัด กข แม่ใจ-๒ (ซึ่งแม่ใจเป็นเจ้าของร่วมกับกรมการข้าว สามารถเผยแพร่ให้กับเกษตรกรได้โดยไม่สงวนสิทธิ์) อนุญาตให้ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายได้ ได้มีมติมอบหมายให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ดำเนินการ

๓. การตั้งโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์และโรงสีข้าว มีมติมอบหมายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ พิจารณาดำเนินการในเชิงวิชาการ ส่วนการต่อยอดเชิงธุรกิจให้ประสานกับคณะทำงานหน่วยงานในกำกับที่ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย เป็นประธาน

๑. หน่วยงานปรับปรุงข้าว ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภรณ์ แสงทอง ขอสนับสนุนบุคลากรจำนวน ๔ อัตรา มีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และกองการเจ้าหน้าที่ไปวิเคราะห์ และพิจารณาดำเนินการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการและการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการเชิงธุรกิจด้านข้าว ตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ